



แฟชั่นมือสอง... ธุรกิจทำเงิน ลงทุนต่ำ กำไรงาม

หลายปีมานี้ “แฟชั่นสินค้ามือสอง” ไม่ได้คว้อทวอแค่ค้บักบาวเท่านั้น! แต่มันโตสะก้จากแฟชั่นสินค้ามือสองได้แทรกซึมระบาคในค้บู้เด็กแวนว้ในระยะแรกๆ ก่อนจะค่อยๆ แพร่รลาคไปถ้วนถ้ว ก้งแวนว้และไมแวนว้ต่างใค้การยอมรับจับจ่ายใค้กับแฟชั่นมือสองไมเพ้แฟชั่นมือค้หนึ่งเลยค้เดียว เรียกว้แฟชั่นมือสองย้งเข้าสู่อุตศนิยมคนไทยแบบเน่ยนๆ แต่ถ้วถ้ว ไม่ว้จะเป็นเสื้อพ้ รองเท้ ของใ้ รอมไปค้จรกไมใ้เรื่องปัญหาเศรษฐกค้เพียงอย้งเดียวถ้วก้ใค้คนส่วนค้หนึ่งค้บมาค้ยมิใ้ของมือสองกัน เพราะของมือสองบางอย้งเป็นค้บนิยมกันมาบานแล้ว อย้งเช่น กางเกงยีนส์ ยี้ค้อค้จ้งๆ ค้บค้คุณค่า ย้งก้ย้งแพงอ้ค้ต่างค้ก...

เหตุผลของคนใ้ของมือสองมออยู่หลากหลาย บางคนใ้เพราะต้องการประหยัดเงินใ้กระเป้ บางคนใ้เพราะต้องการเทรนด้เด็กแวนว้ สไค้ลอินด้ บางคนใ้เพราะของมือสองน้ใ้ใช้กว้ (นุ่ม น้่ม ไม้แข็งกระด้าง)...ใ้ขณะที่บางค้บอย้งก้ได้ของค้คุณภาพ ในราคาใ้ประหยัด

ความหมายของผ้ามือสอง

ผ้ามือสอง เป็นชื่อเรียกของสินค้าที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ซึ่งอาจจะไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเพียงครั้งเดียว แต่อาจถูกใช้งานมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งเป็นสินค้าที่ยังคงมีสภาพดี สามารถใช้งานได้ และที่สำคัญจะมีราคาถูกกว่าสินค้าใหม่หลายเท่าตัว ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มา

จากต่างประเทศ สินค้าชนิดนี้จึงเป็นที่สนใจของผู้นิยมใช้สินค้าที่มียี่ห้อดังๆ เพราะมีสภาพดี มีความสวยงาม และมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย บางคนนิยมเรียกชื่อผ้ามือสองว่า **ผ้ากระสอบ** ซึ่งมาจากวิธีการที่ผู้ชายนิยมจัดเก็บสินค้าไว้ในกระสอบขนาดใหญ่ๆนั่นเอง (อ้างอิงจาก : ผ้ามือสอง : สะท้อนวิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองปัตตานี โดย สุกัญญา มุกตามนต์)

การเดินทางของสินค้ามือสอง

สมัยก่อนผ้ากระสอบหรือเสื้อผ้ามือสองเข้าใจว่าเป็นเสื้อผ้าที่ได้มาจากการบริจาคโดยประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฯลฯ บริจาคให้กับประเทศที่ยากจนหรือประสบกับภาวะสงครามอย่างกัมพูชา แต่แทนที่จะนำไปให้คนยากจน กลับถูกขายหรือนำไปแลกกับยุทธโปกรณ์เพื่อการสงคราม แต่ในยุคปัจจุบันเสื้อผ้ามือสองได้เข้าสู่ระบบวงจรธุรกิจไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นถ้าพึงรอให้คนมาบริจาคคงไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาดแน่ๆ แถมคุณภาพยังเสี่ยงต่อการกลายเป็น “ขยะตกค้าง” ได้ง่าย ๆ อีกด้วย ฉะนั้นแฟชั่นมือสองในปัจจุบันจึงมีที่มาจากญี่ปุ่น เกาหลี เป็นหลัก ทั้งนี้เพราะกระแสแฟชั่นของเคป็อบ-เจป็อบ นั้นก็ส่วนหนึ่ง และหน้าซ้้าทั้งสองประเทศนี้ยังเป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายตามเทรนด้ และซ้ช้้นมากๆ โดยเสื้อผ้าที่เข้ซื้อมาเพื่อใ้ในซ้ช้้น บางค้ร้งก็ใ้ส่กันเพียงค้ร้งสองค้ร้งเท่านั้นเอง พอจบซ้ช้้นนั้นแล้วเข้ก็ใ้ละขายไปเป็นเสื้อผ้ามือ 2

นอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้ามือสองบางกลุ่มที่มาจากความเป็นสินค้าค้างสต็อกจากโรงงาน ซึ่งอาจเกิดได้ 2 กรณีคือ ผลิตมากเกินกว่าที่



ขายได้ และมาตรฐานการผลิตในลีดอนั้นต่ำกว่าที่ตั้งไว้ ดังนั้น หากพบว่ามีเสื้อผ้าจำนวนหนึ่งที่ยังมีป้ายกระดาษติดอยู่ นั่นก็คือของมือ 1 นั่นเอง

เสื้อผ้ามือสองเหล่านี้จะถูกกว้านซื้อโดยบริษัทรับซื้อ แล้วนำมาบรรจุเป็นกระสอบ โดยจะใช้วิธีซึ่งน้ำหนักกระสอบละ 50, 90 หรือ 100 กิโลกรัม แล้วก็ขายยกกระสอบ ซึ่งนั่นก็คือที่มาของเสื้อผ้ากระสอบนี้เอง ปัจจุบันเสื้อผ้าที่วางขายส่วนใหญ่มักนำเข้ามาจากเกาหลีใต้กับประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก และเมื่อผ้ากระสอบเหล่านี้ถูกรวบรวมบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้ว จะลำเลียงมาที่สิงคโปร์ (บ้างก็บอกว่าจุดกระจายสินค้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดนั้นจะอยู่ที่ท่าเรือของไต้หวัน) และจากที่นี่เอง จะเป็นจุดที่เข้าสู่กระบวนการคัดแยกประเภท เช่น เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต กางเกงวอร์ม กางเกงยีนส์ เข็มขัด ฯลฯ หลังจากนั้นก็จะนำสินค้ามือสองของแต่ละประเภทมาคัดแยกแบ่งเป็นระดับคุณภาพเกรดเอ, บี และซี หรือบางครั้งก็จะคัดแยกโดยใช้เกณฑ์แบ่งระดับตามที่มาของสินค้าว่ามาจากประเทศใด เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฯลฯ ก่อนที่จะบรรจุลงในกระสอบ แล้วเรียกกันว่า “ผ้ากระสอบ” หลังจากมีการคัดเกรดแล้วราคาแต่ละกระสอบก็จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประเภท คุณภาพ และแหล่งที่มา

“ ธุรกิจเสื้อผ้ามือสอง “ราคา” ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกระตุ้นกำลังซื้อให้เกิดขึ้น คนที่คิดอยากจะทำธุรกิจขายเสื้อผ้านำไปต่อยอดสร้างงาน สร้างรายได้มันมีมากมาย เศรษฐกิจอย่างนี้ขายง่าย โดยเฉพาะทำเลตลาดนัดที่มีผู้คนเดินพลุกพล่าน ”

เมื่อคัดแยกที่สิงคโปร์ หรือบางส่วนก็นำไปคัดแยกที่ไต้หวันเสร็จแล้ว สินค้าจะถูกส่งต่อไปยังประเทศต่างๆ เช่น สินค้าผ้ากระสอบระดับคุณภาพเกรดเอ และบี จะส่งไปยังประเทศมาเลเซีย ส่วนคุณภาพเกรดซีจะถูกส่งไปประเทศกัมพูชา รวมไปถึงสินค้าประเภทเสื้อผ้ายีนส์ทุกชนิด ส่วนมากจะถูกขนส่งมาทางเรือ แล้วมาขึ้นที่ท่าเรือกัมปงโซมและท่าเรือสีหนุวิลล์ ในกรุงพนมเปญ เดินทางมาด่านชายแดนที่ปอยเปต ตรงข้ามด่านคลองลึก ชายแดนอรัญประเทศ ก่อนข้ามมาชายที่ตลาดสินค้ามือสองชื่อดังคือ ตลาดโรงเกลือ ซึ่งที่ด่านนี้จะไม่มีการขนส่งรองเท้ามือสองเข้ามาเลย เนื่องจากกฎหมายระบุว่าห้ามนำเข้า เพราะในอดีตเคยมีการนำเข้ามาสินค้าประเภทรองเท้ามือสองเข้ามาแล้ว ผลปรากฏว่ารองเท้าเหล่านั้นได้กลายเป็นขยะตกค้าง สร้างปัญหาให้กับประเทศกัมพูชามาก ดังนั้น เรือขนส่งสินค้าประเภทรองเท้ามือสองและเสื้อผ้าแฟชั่น จึงมาขึ้นฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบังของไทย และเมื่อสินค้าผ่านกระบวนการศุลกากรและเสียภาษีนำเข้าเรียบร้อยแล้ว สินค้ามือสองก็จะออกเดินทางจากท่าเรือแหลมฉบังสู่ตลาดโรงเกลืออีกครั้ง เหตุที่เป็นดังนี้เนื่องจากเป็นเทคนิคการขาย ให้เหมาะกับกำลังการซื้อของคนในประเทศนั้นๆ แต่การคัดแยกเกรด ไม่ได้ทำอย่างเข้มงวดมากนัก จึงทำให้สินค้าเกรดเอและบีปะปนไปกับผ้ากระสอบเกรดซีอยู่ไม่น้อย เป็นแรงจูงใจให้ผู้ค้าผ้ากระสอบรายใหญ่ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ลงทุนที่จะเดินทางไปซื้อผ้ากระสอบที่ตลาดชายแดนกัมพูชามากกว่า

ขั้นตอนการขายสินค้ามือสองในระดับขายส่ง จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

❖ การเลือกซื้อแบบเปิดกระสอบ หมายความว่า ผู้ซื้อสามารถเลือกสินค้าจากกระสอบได้ว่าจะซื้อ-ไม่ซื้อชิ้นไหนบ้าง และยังมีโอกาสได้เห็นสินค้าก่อนตัดสินใจ

❖ การซื้อแบบเหมากระสอบ หมายความว่า ไม่สามารถเลือกสินค้าภายในได้ว่าจะเอาสินค้าตัวไหน

ศัพท์การคัดเลือกสินค้ามือสอง

❖ **สินค้าน้ำหนึ่ง** น้ำสอง น้ำสาม หัวผ้า กลางผ้า หางผ้า หมายถึง สภาพของผ้าที่อยู่ในกระสอบสินค้าน้ำหนึ่ง หัวผ้า ปกติจะอยู่ที่ 200 ชั้นแรกของกระสอบ คือตัวที่เราคิดว่าสวย น่ารัก สภาพใหม่ มีแบรนด์ รวมถึงไซส์ และดีไซน์ที่เหมาะสมกับตลาดที่เราจะไปขาย อันนี้คือหัวผ้า ดังนั้น หัวผ้าของแต่ละตลาดจึงมีความแตกต่างกัน สำหรับกลางผ้า หางผ้า น้ำสอง น้ำสาม สภาพของสินค้าก็จะลดหลั่นความสวยงามไปตามลำดับ

❖ **ผ้าแนวญี่ปุ่น** หมายถึง ผ้าที่มีสไตล์น่ารัก มีดีไซน์ ปักแปะ สกรีนสวยๆ เช่น kitty mickey usahana pooh buyant anpan Thomas etc.

❖ **ผ้าแนวยุโรป** หมายถึง ผ้าสีล้วนสดใส สไตล์เท่ๆ เซ็กซี่เท่ๆ กระเป๋าทะเท่ๆ มีแบรนด์เนม เช่น nike leve's puma gap oldnevy guess polo etc.

❖ **ผ้ารวมบางเด็ก** รหัสขึ้นต้นด้วย TUL แล้วตามด้วยตัวเลข ช้างในกระสอบจะมีเสื้อแขนสั้น ผ้าบาง เซ็กซี่ กางเกง กระโปรง เดรส ชุดนอน จิมเบอี่ ฯลฯ ขายได้ทุกฤดู

❖ **ผ้ารวมหนาเด็ก** รหัสขึ้นต้นด้วย TUL แล้วตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ช้างในกระสอบจะมีเสื้อแขนยาวผ้าบางหรือหนา เซ็กซี่แขนยาว กางเกง กระโปรง เดรส ผ้ายีนส์ หรือผ้าเวสป๊อด้ที่เป็นเนื้อผ้าที่ทำราคาได้ กระโปรงเอี๊ยม

(อ้างอิงจาก<http://www.pantown.com/board.php?id=38603&area=4&name=board28&topic=307&action=view>)



ประเภทของผ้ากระสอบ

ผ้ากระสอบที่วางจำหน่ายมีหลายประเภท ประกอบด้วยเสื้อเซ็กซี่ เสื้อยืด เสื้อแจ็คเก็ต ชุดชั้นใน (ผู้หญิง) กางเกงยีนส์ กางเกงสแล็ค กางเกงบูติก กางเกงวอร์ม กางเกงลูกฟูก รองเท้าผ้าใบ รองเท้าหนัง (ชาย, หญิง) รองเท้ากีฬา เข็มขัด พรม ผ้านวม เป็นต้น

อยากทำธุรกิจขายสินค้าแฟชั่นมือ 2 ต้องทำอย่างไร?

ธุรกิจขาย “สินค้าแฟชั่นมือสอง” ยิ่งนานวันยิ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจเสื้อผ้ามือสอง “ราคา” ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกระตุ้นกำลังซื้อให้เกิดขึ้น คนที่คิดอยากจะทำธุรกิจขายเสื้อผ้านำไปต่อยอดสร้างงาน สร้างรายได้นั้นมีมากมาย เศรษฐกิจอย่างนี้ยิ่งทำให้แฟชั่นมือสองกลายเป็นสินค้าที่โดดเด่น ตรงที่ขายง่าย โดยเฉพาะทำเลตลาดนัดที่มีผู้คนเดินพลุกพล่านจะขายดีมาก จึงทำให้คนที่กำลังมองหาอาชีพอื่นเริ่มหันมาให้ความสนใจกับธุรกิจนี้มากขึ้น

ข้อดีของธุรกิจแฟชั่นมือ 2

1. หากเป็นสินค้ามือสองแบรนด์เนม ผลกำไรได้มากกว่าสินค้ามือหนึ่งหลายเท่าตัว
2. ลงทุนได้ง่าย ใช้เงินไม่มาก ได้รับผลตอบแทนเร็ว เช่น เริ่มต้นลงทุนครั้งแรกแบบหารายได้เสริม อาจทำได้โดยประกาศขายสินค้ามือสองผ่านทางอินเทอร์เน็ต แต่ถ้ามีเงินทุนมากพอที่จะเปิดร้านเองได้ ก็สามารถไปหาซื้อสินค้ามือสอง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าได้จากแหล่งค้าปลีก-ส่ง
3. สินค้ามือสองเป็นเทรนด์แฟชั่นที่มาแรงมากกว่าเสื้อผ้ามือหนึ่ง
4. ราคาถูกและตลาดให้การยอมรับ อันนำไปสู่ความต้องการอย่างแพร่หลายในท้องตลาด
5. งานแต่ละชิ้นจะไม่ซ้ำ มีแบบเดียวตัวเดียว แต่ถ้าเป็นผ้าใหม่จะมาจากแหล่งซื้อแหล่งเดียวกัน จึงตั้งราคาสูงมากไม่ได้





ดังนั้น หากว่าใครสนใจที่จะทำธุรกิจเปิดร้านขายสินค้ามือสอง สิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ

- ต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าของคุณคือใคร เช่น เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เป็นวัยทำงานหรือวัยรุ่น หรืออาจจะขายทั้งสองแบบเลยก็ได้
- หาทำเลให้ดีกว่าก่อนเปิดร้าน ถ้าแหล่งที่คนพลุกพล่านน้อย ค่าเช่าก็อาจจะมียราคาแพง ส่วนผู้ที่มียทุนน้อยควรเริ่มจากการวางขายตามตลาดนัดไปก่อน และควรจะสำรวจดูว่าลือคไหน ตลาดนัดที่ไหน คนพลุกพล่านมากที่สุด
- หลังจากที่ได้ทำเลแล้ว ก็ควรตกแต่งร้านให้ดูดีเพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้า
- หาแหล่งค้าส่งที่มีราคาถูกและมีคุณภาพ
- ควรเลือกซื้อสินค้ามาขายให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดเพื่อประหยัดต้นทุน เช่น เสื้อไซส์นั้นคนนิยมมากก็สั่งมาเยอะ ไซส์ไหนที่คนไม่ค่อยนิยม แต่ก็พอขายได้บ้าง ก็ให้สั่งมาแต่น้อยๆ
- กำหนดราคาขายให้เหมาะสมเพราะราคาสินค้า ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการตัดสินใจของผู้ซื้อ
- ต้องมีการบริการลูกค้าให้ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัยดี

วิธีการตั้งราคาขายให้ได้กำไร

ราคากระสอบ+ค่าขนส่ง/จำนวนตัวผ้าดีที่ได้ = ราคาต้นทุน

สูตรคำนวณเพื่อตั้งราคา

หัวผ้า x 3.5 เท่าของราคาต้นทุน

กลางผ้า x 2 เท่าของราคาต้นทุน

หางผ้า x 0.5 เท่าของราคาต้นทุน

เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้แพชชั่นมือสอง

การเพิ่มมูลค่าสินค้าส่วนใหญ่ที่นิยมทำกันมาก คือการนำไปทำความสะอาดเพื่อนำมาจำหน่าย และทำราคาได้อีก ส่งผลให้ตามแหล่งค้าส่ง เช่น ตลาดโรงเกลือ เกิดธุรกิจให้บริการซักรีดสำหรับผู้ค้าเสื้อผ้ามือสองหรือผ้ากระสอบที่ต้องการ เพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีความสวยงามเป็นที่ต้องตาต้องใจลูกค้ามากขึ้น โดยคิดราคาเริ่มต้นที่ตัวละ 3 บาท ไม่ว่าจะเป็นเสื้อสตรี เสื้อแพชชั่นทุกชนิด ชุดเดรส ชุดแซ็ค กระโปรง กางเกง ไปจนถึงเสื้อผ้าเด็กทุกชนิด

อีกวิธีเพิ่มมูลค่าสินค้ามือสองที่นิยมทำกันอย่างแพร่หลายคือ เมื่อรับสินค้าเปิดกระสอบมาทำความสะอาดแล้ว นอกจากนั้นบางครั้งอาจต้องมีการเปลี่ยนกระดุม/ซิป ยางยืด ไปจนถึงการปรับเปลี่ยนดีไซน์รูปแบบให้อินเทรนด์ ก็จะสามารถช่วยให้สินค้าขายได้ราคามากขึ้น

ข้อควรระวังในการซื้อสินค้ามือสอง!

ควรศึกษาให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อ เพราะการเปิดกระสอบเสื้อผ้ามือสองมีความเสี่ยง เนื่องจากทั้งแม่ค้าและลูกค้าไม่รู้ว่าสินค้าในกระสอบเป็นอย่างไร ข้อมูลที่แม่ค้าให้เป็นข้อมูลโดยสถิติ จากประสบการณ์ที่แม่ค้าและลูกค้าเปิดสินค้าในกระสอบทุกกระสอบ ไม่มีกระสอบไหนที่เหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วกระสอบยี่ห้อใดๆ ก็ตาม มักมีคุณภาพใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจำเป็นต้องแบ่งใจไว้อยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วย

(อ้างอิงจาก <http://www.pantown.com/board.php?id=38603&area=4&name=board28&topic=307&action=view>)

ทำเนียบแหล่งสินค้าแฟชั่นมือสอง

❑ **tul2hand** ขายส่งกระสอบผ้ามือสอง ขายส่งเสื้อผ้าเด็กมือสอง ขายส่ง ยกกระสอบ ชั่งกิโล www.tul2hand.com ติดต่อคุณมด 08-3882-3918

❑ **บริษัท ยูสดี โคล จำกัด** ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเสื้อผ้ามือสองจากประเทศญี่ปุ่น แบบยกกระสอบ 50 กิโลและ 100 กิโล ทั้งเสื้อผ้าผู้หญิง, เสื้อผ้าผู้ชาย, เสื้อผ้าเด็ก และสินค้าอื่นๆ เช่น หมวก, เข็มขัด, ผ้าพันคอ, กระเป๋า ที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีจากประเทศญี่ปุ่น ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณขาว 08-1824-2344, คุณน้อย 08-9692-1113, คุณจูนู 08-9692-1119, คุณก๊วย 08-4107-7455, ออฟฟิศเยาวราช 0-2622-4889

❑ **ศูนย์กลางเสื้อผ้ามือสอง** คำส่งผ้ายกกระสอบ รายใหญ่ ถูกที่สุด จากญี่ปุ่น ยุโรป ไม่ผ่านโรงเกลือ www.mom-go-shopping2.pantown.com Tel. 08-1884-5457

❑ **update-station** ขายส่งเสื้อผ้ามือสอง ขายส่งเสื้อผ้าเด็กมือสอง ขายส่งยกกระสอบ เสื้อผ้าแฟชั่น ชุดเดรส เสื้อยีนส์ กระโปรงแฟชั่น เสื้อผ้าผู้หญิง กางเกงขายาว-สั้น เสื้อเชิ้ต www.update-station.com 37 ซอยไอซีดี ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตตลาดกระบัง กทม. 10520 โทรศัพท์ 08-9292-5556

❑ **2handoutlet** เรานำเข้าและขายส่ง แบ่งขาย และขายปลีก เสื้อผ้ามือสองคุณภาพสูง เกรดหัวผ้า ในราคาถูก สำหรับนำไปขายต่อด้วยต้นทุนที่ต่ำ ทำกำไรได้สูง www.2handoutlet.com โทร. 08-6321-2885

❑ **Twohandshop.com** แหล่งรวมเสื้อผ้ามือสองนำเข้าจากเกาหลี, ญี่ปุ่น ที่ใหญ่ที่สุด ไม่ผ่านตลาดโรงเกลือ **คุณอุ้ย โทร. 08-6332-1152**

❑ **แหล่งขายเสื้อมือสองราคาส่ง** ขายส่งเสื้อยืดมือสอง เสื้อมือสอง USA, จากต่างประเทศ ราคา 18 บาท เสื้อกระสอบสภาพดี ไม่ยัดไส้ โทร. 08-7101-2702

❑ **party2hand** ขายส่งเสื้อผ้ามือสอง คัดคุณภาพ นำเข้าจากญี่ปุ่น จัดส่งทั่วประเทศ โทรสอบถามสินค้า 08-3989-3955, 08-3496-4055 (คุณนิก)

❑ **Sale 2 Cloth By Naza** แหล่งคัดเสื้อผ้ามือสองแบรนด์เนมเกรด A ราคาถูก ไม่ผ่านโรงเกลือ โทรติดต่อ **คุณนา 08-2796-3140** ทุกวัน

❑ **ทูพีโฮม** ขายเสื้อผ้ามือสอง ขายส่งยกกระสอบ โทร. 08-1553-5659, 08-7588-6099 <http://www.2p-home.com>

❑ **“แบกะดิน”** แหล่งจำหน่ายกางเกงยีนส์ยี่ห้อดัง รุ่นเก่าหายาก จากทั่วทุกมุมโลก โทร. 08-2009-3123 (น้ำไก่)

❑ **ขายส่งกางเกงยีนส์มือ 2** Levi's, Wrangler และยี่ห้ออื่นๆ (รับประกันไม่ใช่กางเกงจากโรงเกลือ ส่งตรงจากอเมริกา



เพราะว่ารับจากโรงงานที่ขายส่งแต่กางเกงยีนส์มือสองอย่างเดียว) คัดเกรด A สภาพ 80-90% โทรถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 08-9500-6125 (คุณกอล์ฟ)

❑ **108 sales** จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมแท้ มือ 1 มือ 2 จำนวนมาก โทร. 08-1234-4457, 08-9205-6849 www.108sales.com

❑ **ขายส่งกระเป๋ามือสองเกรด AAA** นำเข้าจากต่างประเทศ กระเป๋าเป้ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าหนัง กระเป๋าแบบต่างๆ มากมาย นำเข้าจากญี่ปุ่น, ฮองกง, เกาหลี, อเมริกา เกรด AAA ราคาถูก ไม่ต้องไปไกลถึงโรงเกลือ ขายถูก กระสอบละ 3,500 เท่านั้น โทร. 08-9177-7862 (คุณดารณี)

❑ **เว็บบ้านผ้ากระสอบ** (เว็บบ้านนิยม 2 แอนด์ แจ็คซ่า ผ้ามือสอง) ขายส่งเสื้อผ้าแฟชั่นมือสองทุกยี่ห้อ นำเข้าโดยตรงจากมาเลเซีย มีสินค้าทุกประเภท แฉีก 35 A ยี่ห้อซูโม่ แฉีกเกรด A ยี่ห้อ 8 ดาว กระเป๋า เสื้อผ้าแฟชั่น กระโปรงแฟชั่น เสื้อผ้าเด็ก หมวก ผ้าห่ม ผ้าคลุม ผ้าเช็ดตัว กางเกงทหาร กางเกงยีนส์ กางเกงกีฬา เสื้อกันหนาว และอีกมากมาย เปิดกระสอบให้คัดหัวผ้าทุกแบบ Tel. 08-7289-6331 (สมฤดี หนูเงินเลี้ยง) เลขที่ 3 ถนนสัมพันธพัฒนา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ตลาดพ่อพรหมหาดใหญ่ในหน้าโรงเรียนสหศาสตร์)

❑ **www.saizarbuy.com** ขายส่งรองเท้ามือสอง รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬา รองเท้าหนัง แบรินด์เนม เกรด A สภาพ 90% ขึ้นไป ใหญ่ที่สุดในประเทศ ติดต่อขอชมสินค้าได้ที่ โทร. 08-6015-0615 AIS, 08-6303-4683

❑ **“เบญจมาศ”** ขายส่งรองเท้า แฟชั่น 35 บาท, รองเท้าผ้าใบมือสอง 60 บาท สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-6325-1211, 08-3700-0697 มามาค่ะ